

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, นักลงทุนเล็งความเสี่ยงหลังIMF ลดคาดการณ์ศก.โลก

\*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางอ่อนค่า หลังความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้นักลงทุนขายสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยง

\* Yen ปรับขึ้นในการซื้อขายช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ความต้องการเสี่ยงลดลง หลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง และจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้

\*IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงสู่ 3.3% ในปีนี้ จาก 3.4% ในการคาดการณ์ครั้งก่อน โดยเดือนเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่อ่อนแอลงในประเทศสำคัญของยูโรโซน, ในญี่ปุ่น และในประเทศตลาดเกิดใหม่รายใหญ่ อย่าง บราซิล

\* Yen ปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากความเห็นของ นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ว่า บีโอเจไม่มีความจำเป็นต้องปรับนโยบายการเงิน หากเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% ของบีโอเจ สามารถบรรลุได้ในกลางปีงบประมาณหน้า ซึ่งจะเริ่มในเดือนเม.ย.ปีหน้า

\* ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับ Yen แต่การปรับตัวลงของดอลลาร์ในครั้งนี้ ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด หลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานาน 5 สัปดาห์

\* ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากการที่ นายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ก ระบุว่าเขามีความเชื่อมั่นน้อยลงว่า ตลาดแรงงานจะติดตัวขึ้น พร้อมกล่าวเสริมว่า ดอลลาร์ที่แข็งค่าอาจลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลง

\* ยูโรถูกกดดันจากรายงานที่บ่งชี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลง 4.0% ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.52 โดยข้อมูลดังกล่าว สนับสนุนมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จำเป็นต้องอัดฉีดมาตรการกระตุ้นอีก เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจยูโรโซน

- \*แนวโน้มของยูโรโซนยังคงซบเซา ขณะที่ IMF เตือนว่า มีโอกาสประมาณ 30% ที่ยูโรโซน อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืดในปีนี้
- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.582 บาท
- \*09.11 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.610/665 จาก 32.615/670 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.63/67 จาก 32.64/66 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.23/34 จาก 41.129/144 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.25/30 จาก 108.02 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2644/47 จาก 1.2668 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่า จากข่าวเรื่องไอเอ็มเอฟปรับประมาณการเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดกลับมาอยู่ใน risk off mode แต่ดอลลาร์ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรง คงจะเป็นการซึมขึ้น เพราะยังมีดอลลาร์/เยน ที่อ่อนค่าสวนลงมาอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และกลับเข้าซื้อดอลลาร์ ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับหลายสกุลเงิน รวมถึงเงินบาท

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ก็ถูกขายทำกำไรเมื่อเทียบกับบางสกุลเงิน เช่น เยน หลังดอลลาร์/เยน แข็งค่าขึ้นมาอย่างมากก่อนหน้านี้ ทำให้ภาพรวมของดอลลาร์/บาทในช่วงนี้ คงเป็นการทยอยแกว่งขึ้นมากกว่าจะวิ่งขึ้นแรง ดีลเลอร์ มองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.70 และ 32.75 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้